

24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของฝ่ายจัดการ สำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับปี 2565 บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน **1,429.76 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นร้อยละ
70.4 จากปีที่แล้วซึ่งมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 839.27 ล้านบาท

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น ได้แก่

- (1) ปริมาณผลปาล์มสดส่งเข้าผลิตของทั้งห้าโรงงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 จากปีที่แล้ว ปริมาณผลปาล์มที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการจัดซื้อเชิงรุกและผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่เพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำฝนที่ติดตลอดทั้งปีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประกอบกับการปลูกปาล์มที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
- (2) ราคาเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดปาล์มเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 19.3 และ 18.1 ตามลำดับ ราคาน้ำมันปาล์มต่างประเทศสูงเป็นผลมาจากความกังวลด้านอุปทานของน้ำมันพืชทั่วโลก และปริมาณสต็อกที่มีน้อยในช่วงต้นปี 2565 ความกังวลด้านอุปทานได้รับแรงหนุนจากความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย และการห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียในไตรมาสที่สอง ส่งผลให้กำไรจากโรงงานของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก ราคาน้ำมันปาล์มในไตรมาสที่สามเริ่มลดลงเนื่องจากอุปทานน้ำมันพืชทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวและปริมาณสต็อกเพิ่มขึ้น ผลผลิตน้ำมันในยุโรปและอเมริกาเหนือดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์และผลผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ อุปทานที่เพิ่มขึ้นและประมาณการผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาลดลงจากระดับราคาที่สูงมากเมื่อต้นปี
- (3) ปริมาณขายน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 ในปี 2565 เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับน้ำมันซื้อจากบุคคลภายนอกเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น
- (4) ราคาน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้นทำให้สวนของบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากผลปาล์มสดที่ส่งเข้าโรงงาน เนื่องจากราคาเฉลี่ยรับซื้อผลปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2
- (5) ราคาขายน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นมากจึงใจให้มีการปลูกปาล์มใหม่และล้มต้นปาล์มเก่าเพื่อปลูกใหม่ ทำให้ความต้องการเมล็ดพันธุ์ปาล์มลูกผสมของยูนิวานิชจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขายเมล็ดพันธุ์ปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 220 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และความต้องการต้นกล้าปาล์มยังคงสูงต่อเนื่อง โดยมีปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 95 จากปีที่แล้ว
- (6) บริษัทร่วมทุนในประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อบริษัท ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มออย จำกัด มีส่วนแบ่งกำไรจำนวน 78.81 ล้านบาท เทียบกับส่วนแบ่งกำไรจำนวน 55.26 ล้านบาทในปีที่แล้ว เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้น

ผลกำไรขั้นต้นโดยรวมของปีนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.8 เป็นร้อยละ 12.7 สาเหตุหลักมาจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น และกำไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม

อัตรากำไรต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2565 คิดเป็นหุ้นละ 1.52 บาท เปรียบเทียบกับหุ้นละ 0.89 บาทในปีที่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sam Sorn" or similar, written in a cursive style.

นายเสรี บรีอก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำเนาเรียน: เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์